
Umsögn um mál 172 og 173, samgönguáætlun. Ég andmæli áætlun um veggjöld eins og þau koma 
fram í álíti meiri hluta.

Ég styð að auknir fjármunir renni í vegagerð og viðhald en að byrja á vegtollum er líklega 
ómerkilegasta leið sem hægt er að fara og stuðlar einungis að ógegnsærri og flóknari innheimtu.

Ef það vantar fé til vegagerða og viðgerða ætti að nýta stærra hlutfall af því fé sem almenningur 
borgar nú þegar í bifreiða og bensíngjöld en ef menn hafa ekki manndóm né kjark til þess ætti að 
hækka þau gjöld sem eru nú þegar til staðar.
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